



**SỰ THẬT**

---

**ĐIỀU TRỊ:  
ĐÓ LÀ LỰA  
CHỌN CỦA BẠN**

---

Vietnamese | Tiếng việt

## HIV CÓ THỂ ĐIỀU TRỊ ĐƯỢC KHÔNG?

Có những cách điều trị HIV rất hiệu quả. Hầu hết những người được điều trị HIV có thể sống lâu và khỏe mạnh.

Tác dụng của việc điều trị là ngăn chặn HIV nhân lên trong cơ thể và làm tổn hại hệ miễn dịch. Điều trị HIV làm giảm lượng HIV trong máu (tải lượng vi-rút) và tăng số tế bào CD4 (tế bào miễn dịch bị HIV tấn công). Việc điều trị cải thiện sức khỏe và tuổi thọ của bạn. Nó cũng ngăn không cho HIV lây lan qua đường tình dục.

Phương pháp điều trị HIV được gọi là Liệu pháp kháng vi-rút (ART). Có năm nhóm thuốc điều trị HIV ngăn chặn vi-rút HIV theo những cách khác nhau. Ngoài ra còn có các loại thuốc tăng cường làm tăng tác dụng của một số loại thuốc HIV.

Điều trị HIV thường là sự kết hợp của ba loại thuốc khác nhau. Một số phương pháp điều trị mới hơn dựa vào hai nhóm thuốc. Những thuốc này có thể được kết hợp thành một viên thuốc. Một số cách điều trị cũng có sẵn ở dạng thuốc tiêm có tác dụng kéo dài.

*Những người có tải lượng vi rút bị ức chế (thấp hơn 200 bản sao/ml), đang dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, không thể truyền HIV cho bạn tình của họ.*

### ***Khi nào thì tôi nên bắt đầu điều trị?***

Bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt sau khi bạn được chẩn đoán sẽ:

- Giảm tải lượng vi-rút, lượng HIV trong máu của bạn
- Giảm tác động của HIV lên cơ thể bạn
- Cải thiện sức khỏe
- Cải thiện tuổi thọ của bạn

Sau khi bạn bắt đầu điều trị, điều quan trọng là bạn phải tiếp tục điều trị. Điều quan trọng là suy nghĩ xem bạn đã sẵn sàng điều trị hay chưa. Nếu không chắc chắn, bạn hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc người hỗ trợ đồng cảnh ngộ. Nếu bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh AIDS, nếu bạn có lượng tế bào CD4 rất thấp hoặc nếu bạn đang mang thai, bạn nên bắt đầu điều trị ngay lập tức. Bác sĩ sẽ thảo luận điều này với bạn.

### ***Những tác dụng phụ thì sao?***

Việc điều trị HIV có thể có những tác dụng phụ. Nhiều phương pháp điều trị HIV hiện đại chỉ có những tác dụng phụ nhẹ. Tuy nhiên, các tác dụng phụ có thể gây ra vấn đề. Một số tác dụng phụ chỉ kéo dài vài ngày hoặc vài tuần đầu của đợt điều trị. Số khác có thể xuất hiện theo thời gian. Hãy nói chuyện với bác sĩ về những tác dụng phụ có thể xảy ra khi bắt đầu điều trị.

Bác sĩ có thể thực hiện những xét nghiệm để theo dõi những tác dụng phụ của thuốc.

Hãy nói chuyện với bác sĩ nếu bạn gặp khó khăn với những tác dụng phụ. Có thể bạn cần phải đổi thuốc hoặc họ có thể cho bạn thuốc để giảm tác dụng phụ.

## ***Liệu việc điều trị HIV có tương tác với các loại thuốc khác của tôi không?***

Một số phương pháp điều trị HIV có thể tương tác với các loại thuốc khác mà bạn có thể đang dùng. Bác sĩ sẽ hỏi bạn về các loại thuốc khác, thuốc giải trí và chất bổ sung mà bạn đang dùng để giúp họ lựa chọn phương pháp điều trị HIV phù hợp. Điều quan trọng là bạn cho họ biết là bạn đang dùng những gì để họ có thể kê toa điều trị tốt nhất cho bạn.

## ***Tôi cần phải điều trị bao lâu?***

Không có cách chữa khỏi HIV. Một khi bạn bắt đầu điều trị thì bạn sẽ cần điều trị suốt đời. Điều này có nghĩa là uống thuốc mỗi ngày hoặc tiêm thuốc điều trị đúng giờ.

## ***Thực hiện việc điều trị của tôi***

Điều quan trọng là dùng thuốc theo toa của bác sĩ. Quên thuốc hoặc ngừng điều trị có thể làm suy yếu hệ miễn dịch và gây hại cho sức khỏe của bạn. Điều này cũng có thể gây ra tình trạng kháng thuốc và cách điều trị của bạn sẽ không hiệu quả nữa. Nếu bạn bị kháng thuốc, bạn sẽ cần phải đổi thuốc, và loại thuốc mới có thể kém hiệu quả hơn và có nhiều tác dụng phụ hơn loại điều trị mà bạn đã sử dụng. Nếu bạn quên uống thuốc điều trị HIV vào giờ thường lệ, hãy uống thuốc khi nhớ ra và sau đó quay lại giờ giấc uống thuốc thông thường. Nếu bạn nhận ra mình đã quên uống thuốc ngay vào lúc sắp uống liều tiếp theo, đừng uống gấp đôi. Nếu bạn lỡ hẹn điều trị, hãy đặt cuộc hẹn mới càng sớm càng tốt.

## NHỮNG GỢI Ý ĐỂ GIÚP BẠN ĐIỀU TRỊ

- Sử dụng hộp thuốc có các ngăn chia nhỏ để bạn có thể nhìn vào hộp và biết mình đã uống thuốc hay chưa
- Làm cho việc điều trị của bạn trở thành một phần của thói quen hàng ngày của bạn, chẳng hạn như đánh răng.
- Sử dụng báo thức trên điện thoại để giúp bạn nhớ uống thuốc
- Nhận trợ giúp từ bác sĩ, y tá điều trị HIV, Người hướng dẫn Đồng cảnh ngộ của Living Positive Victoria nếu bạn thường xuyên bỏ lỡ việc điều trị của mình
- Cố gắng giữ một khoản dự trữ nhỏ cho các thuốc điều trị HIV để bạn không bị hết thuốc. Dự trữ sớm, đặc biệt nếu bạn đang đi du lịch hoặc đi nghỉ
- Sắp xếp để nhà thuốc của bạn gửi tin nhắn SMS nhắc bạn đến lấy thuốc
- Nhận trợ giúp về các vấn đề khiến bạn khó uống thuốc: sức khỏe tâm thần, rượu bia, ma túy hoặc các vấn đề tài chính

### *Tôi có thể điều trị HIV nếu tôi đang mang thai không?*

Nhiều phương pháp điều trị HIV an toàn khi mang thai. Chúng có thể giữ cho bạn khỏe mạnh và bảo vệ bạn khỏi bị HIV. Nhưng một số cách điều trị không phù hợp khi bạn mang thai. Nếu bạn mang thai, hoặc nếu bạn đang dự định mang thai, điều quan trọng là phải nói chuyện với bác sĩ về phương pháp điều trị tốt nhất để thực hiện.

## THÔNG TIN THÊM

